



สาร

สารานุกรมสุขอนามัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2555

ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ



วันมหิดล 24 กันยายน 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



สุขภาพคนอุทัยธานี 3 ปี (2556-2558)
พิจำ (PCHA) ใน 1 ขวบปี

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3



ทุกทิศ ทิวอุทัย



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงมีต่อชาวไทยและต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี นำเสนอเรื่องการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันอย่างต่อเนื่อง และคว่ำรางวัลดีเด่นมาในที่สุดภายในงานมหกรรมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดย นายสมจิตร ทัศนจันทร์ รอง นพ.สสจ.อุทัยธานี เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัย และออกติดตามสถานการณ์ในสถานบริการที่มีความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรับมือและจัดหาทรัพยากรหากเกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้ น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อ 10 กันยายน 2555



กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดการอบรมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินกองทุนสุขภาพตำบลจังหวัดอุทัยธานี โดย นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดการอบรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อุทัยธานี



นพ.เกษตร อมันตกุล ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และสมทบทุนสร้างห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น โดยในภาพร้านตั้งอยู่ขาดบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สำหรับห้องพิเศษจำนวน 1 ห้อง



สุขภาพคนอุทัยธานี 3 ปี (2556-2558)

"ประชาชนสุขภาพดี" คือธงนำในการดำเนินงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 3 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันกำหนดไว้ว่า เป็นพวงบริการคุณภาพต้นแบบของเขต 18 ในการสร้างสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ ผู้ให้บริการถูกใจ ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นศรัทธา

ด้วยภาพรวมที่บุคลากรสาธารณสุขจะต้องฝ่าฟันไปให้ถึงซึ่ง ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนลดลง, ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินงานสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี มีประเด็นสำคัญที่ลูกมองและหยิบยกขึ้นมาดำเนินการ คือ

- พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและทั่วถึง
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

และเพื่อให้ภารกิจบรรลุสู่เป้าหมายจะต้องยกระดับองค์ประกอบอันเป็นพื้นฐานให้มีความแข็งแกร่งอันประกอบด้วย การพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ, พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง และปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

โดย นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่า ระบบงานบริการสุขภาพมีการแบ่งออกไปเป็นหน่วยบริการย่อยมากมาย เข้าใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นต่างก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ แต่ยังมีขาดสิ่งสำคัญคือความสอดคล้องประสานกันระหว่างหน่วยงานย่อยเป็นระบบใหญ่ ทำให้งานในภาพรวมยังออกมาไม่สมบูรณ์นัก ดังนั้น การให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบวิสัยทัศน์การให้บริการสุขภาพของจังหวัด อันเป็นภาพใหญ่ จึงเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นเป้าหมายที่เราจะต้องก้าวไปร่วมกัน และนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริง

พีจ๋า (PCHA) ใน 1 ขวบปี

การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการด้วย Primary care and hospital accreditation (PCHA) หรือที่ชาวสาธารณสุขเรียกกันว่า "พีจ๋า" นั้น ขณะนี้จังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินงานมีความคืบหน้ามาถึงระดับที่มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพตรงตามพื้นที่จริง และตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ของเขต และของจังหวัดได้ โดยได้ทำการประชุมประมวลผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อวันที่ 24 กันยายน วันที่ 28 กันยายน และในวันที่ 2 ตุลาคม 2555

การดำเนินงาน PCHA ในปีที่ 2 จะเน้นหนักในการทดสอบระบบบริการสุขภาพและเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการถึงปัญหาข้อติดขัดต่างๆ ตลอดจนความพึงพอใจที่ได้รับ เพื่อประมวลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ยังมีความไม่คล่องตัว และเสริมแรงในจุดที่มีการให้บริการประชาชนได้อย่างราบรื่นต่อไป

โดย นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่า ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน PCHA เป็นเรื่องจำเป็นที่สามารถทำให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริง อันจะทำให้การจัดบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน จากต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความง่ายตายยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกระดับจะมีความสุข มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น เปรียบได้กับ การจัดแจกันดอกไม้ ที่ต้องมีการตกแต่งสอดแซมอยู่โดยตลอด เพื่อให้แจกันดอกไม้ของเราดูสวยงามน่ามองอยู่ตลอดเวลา



เล่าเรื่องด้วยภาพ



ประมวลภาพการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ลาออก และเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2555 "สู่ทางชีวิต ที่มีเราเป็นเจ้าของ" จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่ประทับใจ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์